

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รง.
ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนนันทน์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ข่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑) ข่าวพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอบกู้คุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ได้มีข้อสั่งการ ให้มีการคัดกรองอาชีพใหม่ ๆ รองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เช่น กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความต้องการกำลังคนด้านระบบรางมากกว่า ๒๐,๐๐๐ อัตรา</p> <p>๒) ข่าวการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ให้ รง. เตรียมโครงการรองรับ</p> <p>๓) ข่าวการเร่งรัดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว</p>	ทุกหน่วยงาน
๒	<p>การประชุมคณะรัฐมนตรี</p> <p>๑) นรม. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา แก้ไขพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า</p> <p>๒) ตามที่ รง. ได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๒๐ สลค. ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น คณะกรรมการดังกล่าว</p> <p>๓)ให้นำผลการดำเนินการตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน” เสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบ</p> <p>๔) กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นรม. และคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี กำหนดการประชุม ครม. วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้จัดเตรียมข้อมูลด้านแรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลแรงงาน ต่างด้าว แรงงานประมง มาตรการของ รง. การดำเนินการ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) การบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ โดยให้จัดเตรียมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน สัปดาห์หน้า</p>	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๓	การขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่อง ๑) บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รายงานตัวเลขการดำเนินการในแต่ละวันเทียบกับเป้าหมาย	ทุกหน่วยงาน
	๒) ให้เตรียมการรองรับการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ในอนาคต โดยพิจารณาแรงงานทดแทนจากประเทศอื่น ๆ เช่น บังกลาเทศ ๓) ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ๔) ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่ รง. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕) ดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล ๖) พัฒนา Skill Labour และเตรียมแรงงานรองรับ EEC ๗) ฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้และมีอุดมการณ์ในการทำงาน มีทักษะด้านภาษา และ IT รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศและทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ๘) จัดสวัสดิการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เช่น ร้านค้าสวัสดิการ ร้านตัดผม ร้านอาหาร บ้านพักสวัสดิการ สถานที่ออกกำลังกาย การช่วยเหลืองานศพ และสถานที่เลี้ยงเด็กเล็ก	

บุษราคม

(นางบุษราคม อ่ำสกุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วัลลิสต์

(นางรตี วัลลิสต์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑